

30 SỰ KIỆN CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT CỦA TRUNG QUỐC THỜI KỲ 1978 - 2008

(TIẾP THEO)

7. “Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu” (năm 1988)

Ngày 5-9-1988, trong cuộc hội kiến với Tổng thống nước Cộng hoà Czechoslovakia, Gustav Husak, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã đề ra luận điểm “Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu”. Ngày 13-3-1985, Trung ương ĐCS Trung Quốc phê chuẩn “Quyết định về cải cách thể chế khoa học kỹ thuật”. Quyết định này đã chỉ ra, khoa học kỹ thuật hiện đại là nhân tố quyết định và linh hoạt nhất trong sức sản xuất xã hội mới. Toàn Đảng cần phải đặc biệt chú trọng phát huy tác dụng to lớn của khoa học kỹ thuật. Đồng thời quy định nhiệm vụ quan trọng là cải cách thể chế khoa học kỹ thuật. Xét về tầm vĩ mô, “Quyết định” chỉ ra khoa học kỹ thuật cần phải lấy việc tăng cường dịch vụ kinh tế, thúc đẩy sản phẩm hoá các thành quả khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường kỹ thuật làm phương châm và chính sách, thúc đẩy việc chuyển hoá các thành quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản nghiệp hoá các ngành kỹ thuật cao; trở thành bộ phận quan trọng và là nội dung được ưu tiên thực hiện trong cải cách thể chế kinh tế. Những chính

sách này đã thúc đẩy sự kết hợp giữa kinh tế và khoa học kỹ thuật, giúp Trung Quốc đạt được những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

8. Xây dựng mục tiêu cải cách thể chế kinh tế thị trường xhcn (năm 1992)

Từ ngày 12 đến ngày 18-10-1992, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ tịch Giang Trạch Dân đọc bản báo cáo với tựa đề “Tăng cường cải cách mở cửa, đẩy nhanh xây dựng hiện đại hoá, giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp XHCN đặc sắc Trung Quốc”. Báo cáo đã tổng kết 14 năm kinh nghiệm và thực tiễn kể từ Hội nghị Trung ương 3 khoá XI, quyết định cần phải nắm lấy cơ hội, tăng cường phát triển; xác định mục tiêu của cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc là phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN; để ra việc dùng lý luận Đặng Tiểu Bình để xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc, trang bị cho toàn Đảng, toàn dân. Đại hội còn thông qua “Chương trình Đảng Cộng sản Trung Quốc” (sửa đổi), với việc xây dựng lý luận XHCN mang đặc sắc Trung Quốc làm con đường cơ bản của Đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐCS

Trung Quốc chỉ ra một cách rõ ràng mục tiêu và phương thức xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN. Kết hợp giữa chế độ cơ bản CNXH và kinh tế thị trường, xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN. Đây là điểm mới của ĐCS Trung Quốc, là một trong những kết luận quan trọng nhất của ĐCS Trung Quốc trong hơn mười mấy năm, cũng là bước chuyển mang tính lịch sử trong nhận thức về CNXH.

9. Xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại (năm 1993)

Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV ĐCS Trung Quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14-11-1993. Đại hội thông qua "*Quyết định về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN của ĐCS Trung Quốc*". Đại hội đã chỉ ra, thể chế kinh tế thị trường XHCN cần phải kết hợp với chế độ cơ bản của CNXH. Xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN chính là để thị trường phát huy tác dụng cơ bản phối hợp với tài nguyên dưới sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, tăng cường chuyển đổi thể chế kinh doanh của các doanh nghiệp quốc hữu, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại đáp ứng được yêu cầu kinh tế thị trường, có tài sản minh bạch, chính quyền và doanh nghiệp phân tách rõ ràng, được quản lý một cách khoa học.

10. Cải cách chế độ thuế (năm 1993)

Ngày 15-12-1993, Quốc vụ viện đưa ra quyết định về việc thực hành chế độ quản lý tài chính về thuế. Từ năm 1994, Trung Quốc tiến hành cải cách thể chế thuế, năm 1995 bắt đầu tiến hành cải cách chuyển từ chế độ tài chính giữa chính phủ sang hệ thống thu chi, từ năm

2002 tăng cường cải cách chế độ thuế thu nhập. Về cơ bản, Trung Quốc xây dựng khung thể chế tài chính phù hợp với nhu cầu kinh tế thị trường XHCN. Đây là điểm sáng trong hệ thống tài chính của nhà nước với phạm vi lớn nhất, điều chỉnh mạnh nhất và ảnh hưởng rộng nhất kể từ năm 1949.

11. Đề ra mục tiêu cải cách thể chế tiền tệ (năm 1993)

Ngày 25-12-1993, Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua "*Quyết định cải cách thể chế tiền tệ*". Mục tiêu của cải cách thể chế tiền tệ là: Xây dựng hệ thống điều tiết vĩ mô ngân hàng trung ương dưới sự lãnh đạo của Quốc vụ viện, độc lập thực thi chính sách tiền tệ; xây dựng hệ thống quỹ tiền tệ có sự phân tách rõ giữa ngân sách và vốn doanh nghiệp, với chủ thể là ngân hàng thương nghiệp quốc hữu, nhiều cơ cấu tiền tệ cùng tồn tại; xây dựng hệ thống thị trường tiền tệ thống nhất mở cửa, cạnh tranh có trật tự, quản lý một cách nghiêm ngặt. Thông qua cải cách thể chế tiền tệ, xây dựng một hệ thống điều tiết vĩ mô trong đó Ngân hàng nhân dân Trung Quốc trở thành Ngân hàng Trung ương độc lập thực thi chính sách tiền tệ; thực hiện hệ thống quỹ tiền tệ trong đó có sự phân tách rõ ràng giữa Ngân hàng chính sách và Ngân hàng thương nghiệp. Từ năm 1994 quy định này đi vào thực hiện. Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII năm 1995 thông qua "*Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc*". Từ ngày 1-12-1996, Trung Quốc thực hiện chế độ thanh toán bằng NDT đối với một số hạng mục trong thanh toán với nước ngoài.

(Còn nữa)

KIẾT NHI sưu tầm